

*
Số 36 -KH/ĐU

KẾ HOẠCH
đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khoá XI); Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

2- Báo cáo chính trị của các chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

3- Công tác nhân sự đại hội phải thực hiện đúng các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, quy chế bầu cử trong Đảng. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền; đẩy mạnh phong trào thi đua trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

II- NỘI DUNG

1- Nhiệm vụ của đại hội chi bộ

Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở tập trung thực hiện tốt 02 nội dung sau:

- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020.

- Bầu ban chấp hành chi bộ (nơi không đủ điều kiện bầu cấp uỷ thì bầu bí thư, nếu xét thấy cần thiết bầu phó bí thư).

(Các chi bộ được thành lập mới trong năm 2017 không phải tiến hành đại hội, tuy nhiên phải bổ sung phương hướng, nhiệm vụ từ nay cho đến năm 2020)

2- Chuẩn bị và thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội

2.1 Chuẩn bị văn kiện:

Văn kiện của cấp uỷ, chi bộ trình đại hội gồm 2 báo cáo: Báo cáo chính trị của chi bộ; báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ trong nhiệm kỳ. Đối với các chi bộ, nơi không có ban chấp hành chi bộ xây dựng 01 báo cáo, trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ và kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ (riêng một mục lớn gồm 2 nội dung: kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm); phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới:

- Báo cáo chính trị của chi bộ phải có tính chiến đấu cao, nhìn thẳng vào sự thật, tổng kết sâu sắc, trung thực việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về "Tăng cường xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ tới cần xác định rõ phương hướng chung, mục tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng đẩy mạnh việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

- Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành chi bộ cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về Tăng cường xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển

hóa” trong nội bộ; nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Trên cơ sở báo cáo chính trị, các cấp uỷ chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng để đại hội thảo luận, quyết định.

2.2- Thảo luận dự thảo các văn kiện

- Các đảng uỷ cơ sở tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức hội nghị đảng viên để thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội cấp mình, chú trọng mở rộng việc lấy ý kiến tới các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Cấp uỷ chi bộ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng để đoàn chủ tịch đại hội trình đại hội cấp mình thông qua những vấn đề đã được nhất trí và tập trung thảo luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Trong đại hội phải phát huy tốt dân chủ, coi trọng quyền phát biểu ý kiến của đảng viên, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, tự phê bình và phê bình nghiêm túc; đồng thời, đoàn chủ tịch quy định thời gian cụ thể để mỗi đảng viên phát biểu ý kiến, yêu cầu đi thẳng vào những vấn đề mấu chốt, quan trọng, khắc phục cách đọc tham luận dài dòng, chung chung, liệt kê thành tích.

3- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ

3.1- Yêu cầu chuẩn bị nhân sự

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ khoá mới phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định và hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác cán bộ, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện những nhân tố mới có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học- công nghệ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa có trong quy hoạch để đưa vào nhân sự cấp uỷ khoá mới.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng phải nắm chắc tiêu chuẩn cấp uỷ, thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình công tác nhân sự (rà soát, bổ sung quy hoạch; giới thiệu nguồn; lấy phiếu tín nhiệm...), bảo đảm mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể cấp uỷ và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ hoặc thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện bè phái, cơ hội hoặc thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác nhân sự ở các chi bộ. Những nơi có

vấn đề mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư tố cáo (có danh), thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận rõ đúng, sai trước khi tiến hành đại hội; tùy theo mức độ vi phạm mà có hình thức kỷ luật thích hợp theo qui định. Những cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị, nhất là về chính trị hiện nay, thì cấp uỷ có thẩm quyền thẩm tra, kết luận và báo cáo xin ý kiến cấp uỷ cấp trên trước khi giới thiệu để bầu vào cấp uỷ.

3.2- Tiêu chuẩn cấp uỷ viên

- Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp uỷ khoá mới phải bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định tại Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ, cụ thể:

+ Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Cần kiệm nghiêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và cương quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gán bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

+ Có trình độ hiểu biết về chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Căn cứ tiêu chuẩn chung, các đảng uỷ cơ sở xây dựng tiêu chuẩn cụ thể đối với từng đối tượng, từng chức danh cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

- Không cơ cấu vào cấp uỷ những cán bộ, đảng viên mà bản thân, hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Không cơ cấu vào cấp uỷ khoá mới đối với những trường hợp vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

3.3- Cơ cấu cấp uỷ và độ tuổi cấp uỷ viên

3.3.1- Cơ cấu cấp uỷ: Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, các cấp uỷ cần có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ; nhất thiết không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, làm giảm chất lượng của cấp uỷ.

Các đảng uỷ cơ sở cần chỉ đạo, định hướng cấp uỷ chi bộ theo chủ trương: Người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nói chung trực tiếp làm bí

thư cấp ủy (kể cả những đồng chí không đủ tuổi tái cử hoặc tham gia lần đầu theo quy định) tiêu biểu cho chi bộ, đoàn kết tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

3.3.2- Độ tuổi cấp ủy viên

Để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, cần có sự đổi mới cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ và cần có 3 độ tuổi trong cấp ủy. Định hướng cơ cấu 3 độ tuổi như sau: dưới 35 tuổi, từ 35-50 tuổi và trên 50 tuổi. Tùy điều kiện cụ thể các đơn vị có thể vận dụng tỷ lệ đối với từng độ tuổi cho phù hợp.

Các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 một nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử vào cấp ủy khoá mới nói chung phải đủ tuổi tham gia trọn 1 một nhiệm kỳ (trừ các đồng chí bí thư là thủ trưởng cơ quan, đơn vị).

3.4- Số lượng cấp ủy viên

Những chi bộ có dưới 09 đảng viên chính thức bầu bí thư chi bộ, nếu cần bầu phó bí thư; chi bộ có 09 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy (những chi bộ có đông đảng viên, nhiều nhất không quá 7 cấp ủy viên), bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy viên.

3.5- Thực hiện bầu cử cấp ủy có số dư

- Ngay trong các bước thực hiện quy trình công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, các cấp ủy phải chuẩn bị danh sách nhân sự cấp ủy khoá mới có số dư, để bảo đảm danh sách bầu cử do cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị đề cử có số dư từ 10-15% (theo Điều 16, Quy chế bầu cử trong Đảng).

- Việc ứng cử, đề cử và bầu cấp ủy trong đại hội được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

4- Thời gian tiến hành đại hội: 01 ngày; bắt đầu từ tháng 7/2017 và kết thúc trước 30/8/2017.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ Kế hoạch này, các đảng uỷ cơ sở tập trung xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội bảo đảm đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh, chú trọng thực hiện tốt việc duyệt nội dung đại hội như: nhân sự cấp ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ; văn kiện đại hội; thời gian đại hội cụ thể...; chỉ đạo việc bầu cử cấp ủy đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng; trang trí, khánh tiết đại hội phải trang nghiêm theo hướng dẫn của Trung ương; đồng thời mỗi

đảng bộ cơ sở lựa chọn 01 chi bộ (có số lượng đảng viên đông) để tiến hành đại hội điểm; phân công các đồng chí cấp ủy viên dự và chỉ đạo đại hội đối với các chi bộ.

- Đại hội điểm ở các chi bộ, đảng ủy cơ sở mời Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về dự.

- Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải làm tốt công tác tư tưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2017.

- Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực sự dân chủ, thiết thực, tiết kiệm, nghiêm túc, tránh phô trương, hình thức.

- Sau đại hội, chậm nhất 02 ngày, cấp ủy chi bộ khoá mới phải báo cáo kết quả đại hội về đảng ủy cơ sở để chuẩn y kết quả bầu cử và lưu hồ sơ theo quy định. Đồng thời, triển khai ngay việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy hoặc của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng.

2- Các tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tăng cường việc đi cơ sở nắm bắt tình hình, việc triển khai các bước quy trình đại hội và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; hằng tháng phản ánh, báo cáo tình hình tại hội nghị giao ban Thường trực Đảng ủy.

3- Giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì phối hợp với các ban của Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các ban thuộc Đảng ủy,
- Các đảng bộ cơ sở;
- Các đồng chí đảng ủy viên,
- Lưu BTC, VP/ĐU



Nguyễn Văn Thuận